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"กมล"เผยได้ข้อมูลตั้งสภาการศึกษาจังหวัด มีแนวโน้มเป็นไปได้สูง ชี้ปรับโครงสร้างใหญ่ศธ.
สภาการศึกษาไปอยู่ใต้ปีกสำนักนายกฯ

วันนี้ (19 ม.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า
เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้รับทราบข้อมูลจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ว่า
ที่ประชุมมีข้อเสนอเกี่ยวกับสถาบันวิจัยระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
เพื่อต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการความรู้ สังเคราะห์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม
รวมถึงต้องการให้มีเครือข่ายการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัดด้วย
โดยมีแนวโน้มว่าจะเสนอให้มีสภาการศึกษาจังหวัดขึ้น
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดจะให้มีหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)เข้ามาอยู่ด้วยหรือไม่

 "แนวคิดเรื่องสภาการศึกษาจังหวัดมีการพูดมาหลายครั้งแล้ว และมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้นได้ แต่
ศธ.คงต้องรับฟังความคิดเห็นและทิศทางที่ชัดเจนกอ่นว่า ควรออกมาในรูปแบบใด
อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างใหญ่ของ ศธ. ค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วว่า
จะให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ไปอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาของประเทศ”ดร.กมลกล่าว
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